

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐÀM DƠI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1317* /UBND-VP

Đàm Dơi, ngày 03 tháng 6 năm 2016

V/v đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến

Kính gửi:

- Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Ngày 26 tháng 5 năm 2016, Huyện ủy Đàm Dơi ban hành Công văn số 297-CV/HU về việc đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. Về vấn đề này, **Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:**

Trên cơ sở nội dung Công văn số 297-CV/HU ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Huyện ủy Đàm Dơi về việc đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện các nội dung có liên quan tại Công văn nêu trên, đảm bảo đúng quy định.

(Gửi kèm Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 20/5/2016 của Tỉnh ủy Cà Mau, Công văn số 297-CV/HU ngày 26/5/2016 của Huyện ủy Đàm Dơi)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện nội dung Công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Thanh Vũ
* **Tạ Thanh Vũ**

ĐẢNG BỘ TỈNH CÀ MAU
HUYỆN ỦY ĐÀM DOI

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đàm DOI, ngày 26 tháng 5 năm 2016

Số 297-CV/HU

V/v đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị
và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến

VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN ĐÀM DOI	
ĐẾN	Số: 683
	Ngày: 20.5.2016
Chuyên:	

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy;
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện.

Ngày 20 tháng 5 năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 20-KH/TU về việc đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch nêu trên, Thường trực Huyện ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 20-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục sâu rộng các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhằm tạo không khí phấn khởi, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ huyện.

2. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chức năng của huyện tổ chức công tác tuyên truyền, cổ động đảm bảo đúng chủ đề; các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ, thể thao, trưng bày... phục vụ cho cán bộ và nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, nêu bật được ý nghĩa của từng sự kiện chính trị, từng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể huyện thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền nêu trên; phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục để tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và phát triển - kinh tế xã hội của huyện.

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan; cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên của huyện; hướng dẫn, định hướng nội dung tuyên truyền cho các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Đài Truyền thanh huyện; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 20-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn này, định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện thực hiện tốt nội dung tinh thần Công văn này.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Ngô Bá Thành

KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

về việc đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị
và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến

TỈNH ỦY CÀ MAU VP HUYỆN ỦY ĐĂM DƠI
Số: 132
Ngày: 23/5/2016
Chuyến: _____

Căn cứ Công văn số 367-CV/BTGTW, ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tuyên truyền như sau:

I- Mục đích, yêu cầu

1- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng các sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhằm tạo không khí phấn khởi, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ.

2- Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục để tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của tỉnh, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đi vào cuộc sống.

3- Công tác tuyên truyền cần được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, tăng tính hấp dẫn, thuyết phục; gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

II- Các nội dung cần tập trung tuyên truyền từ nay đến cuối năm 2016

1- Tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2- Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ (2016 - 2021), thực hiện theo Kế hoạch số 13-KH/BTGTU, ngày 19-02-2016 và Công văn số 79-CV/BTGTU về việc đính chính khẩu hiệu số 4 tại Kế hoạch số 13 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3- Tuyên truyền ngày sinh các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, các ngày lễ kỷ niệm như: Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu (15/6/1896 - 15/6/2016); 140 năm Ngày sinh Cụ Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876 - 01/10/2016). Tuyên truyền kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016), 71 năm Ngày cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2016) và 76 năm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12/1940 - 13/12/2016), thực hiện theo Kế hoạch số 15-KH/BTGTU, ngày 22-3-2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016.

4- Tuyên truyền học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5- Tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, cần tập trung thực hiện:

- Tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa; bảo vệ chủ quyền biển, đảo; bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh... Bồi dưỡng, xây dựng các điển hình tiên tiến của địa phương, cơ quan, đơn vị. Phát động phong trào học tập, thi đua với các điển hình tiên tiến trong quá trình triển khai, thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đi vào cuộc sống.

- Tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh; biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cổ vũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

6- Tuyên truyền Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Cà Mau (01/01/1997–01/01/2017), thực hiện theo Kế hoạch số 13/KH-BTC, ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Ban Tổ chức Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Cà Mau.

III- Tổ chức thực hiện

1- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai, thực hiện Kế hoạch này phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị.

2- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức công tác tuyên truyền, cổ động đảm bảo đúng chủ đề. Chỉ đạo tổ chức hoạt động biểu diễn văn hoá, văn nghệ, thể thao, trưng bày, triển lãm... phục vụ nhân dân.

3- Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung tuyên truyền nêu trên, phát động phong trào thi đua yêu nước đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên để lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước.

4- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh cung cấp thông tin, danh sách gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các cơ quan thông tin đại chúng, để tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

5- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan; tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền cho các cơ quan thông tin đại chúng; đồng thời theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này trong Đảng bộ tỉnh, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Các huyện ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các đồng chí thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ



Phạm Bạch Đằng